



ประกาศจังหวัดเชียงใหม่  
เรื่อง ขยายทอดตลาดพัสดุของทางราชการ

ด้วยจังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะขยายทอดตลาดพัสดุ จำนวน ๑ รายการ (ตามเอกสารแนบ) ของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ เงื่อนไขในการขยายทอดตลาด มีดังนี้

๑. การขยายทอดตลาดจะขายโดยวิธีประมูลด้วยวาจา การตัดสินใจซื้อขายในเรื่องตัวบุคคลผู้ประมูลได้ และราคาในการขยายทอดตลาดพัสดุนั้น ประธานกรรมการขยายทอดตลาดจะแสดงการตกลงด้วยวิธีนับ ๑-๒-๓ และคณะกรรมการขยายทอดตลาดจะเป็นผู้แจ้งราคาขายขั้นต่ำของครุภัณฑ์ ทั้งนี้การตัดสินใจซื้อขายของคณะกรรมการดำเนินการขยายทอดตลาดให้ถือเป็นที่สุด

๒. ผู้เข้าสู้ราคาจะต้องแสดงความจำนงและลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีโชตินิติบุคคลให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ถ้าเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง หากเป็นตัวแทนต้องนำหนังสือมอบอำนาจของนิติบุคคลนั้นมาแสดงด้วย ผู้ที่ไม่ลงลายมือชื่อไว้จะไม่มีสิทธิ์เข้าสู้ราคาในการขยายทอดตลาดในครั้งนี้

๓. การเสนอราคาให้ผู้สู้ราคาเสนอราคาด้วยวาจา ต้องเสนอราคาเป็นเงินบาทอย่างเดียว และเมื่อคณะกรรมการขยายทอดตลาดเห็นว่า ราคาที่ผู้สู้ราคาสูงสุดเสนอนั้นต่ำกว่าราคาขั้นต่ำที่กำหนดไว้ คณะกรรมการขยายทอดตลาดอาจถอนทรัพย์สินนั้นจากการขยายทอดตลาดได้

๔. เมื่อจังหวัดเชียงใหม่ ตกลงขายให้แก่ผู้ใดแล้ว ผู้ชนะการประมูลราคาต้องจ่ายเงินสดทันที หรือวางเงินมัดจำไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๕ ของราคาพัสดุครุภัณฑ์ที่ประมูลได้ ส่วนเงินที่เหลือทั้งหมดต้องมาจ่ายให้ครบถ้วนภายใน ๓ วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ประมูลได้ และทำหนังสือข้อตกลงให้ไว้ต่อคณะกรรมการขยายทอดตลาดในทันที หากไม่ชำระให้ครบถ้วนภายในกำหนดเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ จังหวัดเชียงใหม่ จะริบเงินมัดจำทั้งหมด ที่วางไว้แล้วจะขยายทอดตลาดใหม่ต่อไป

๕. ผู้ชนะการประมูลราคาจะต้องขนย้ายพัสดุที่ซื้อไว้ทั้งหมด ออกไปจากบริเวณที่พัสดุดังตั้งอยู่ ให้เสร็จสิ้นภายใน ๕ วันทำการ นับจากวันที่ประมูลและได้ชำระเงินครบถ้วนทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว หากล่วงเลยกำหนดเวลาดังกล่าว จังหวัดจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นได้

๖. กำหนด...

๖. กำหนดวันดูสภาพพัสดุครุภัณฑ์ และวันขายทอดตลาดเป็นวันเดียวกัน คือวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยผู้เข้าสู่วางราคาต้องลงทะเบียนเข้าร่วมการประมูลราคา เวลา ๐๙.๐๐-๙.๓๐ น. ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ และขอดูสภาพพัสดุครุภัณฑ์ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๐.๐๐ น. ณ สถานที่เก็บพัสดุของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มทำการขายทอดตลาด ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ผู้ประสงค์จะสู่วางราคา แต่ไม่ได้ดูพัสดุนี้ ให้ถือว่าทราบรายละเอียดและสภาพต่างๆ ของพัสดุที่จะขายทอดตลาดครั้งนี้ดีแล้ว

๗. จังหวัดเชียงใหม่ ขอทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะขายหรือยกเลิกการขายทอดตลาดนี้เสียก็ได้ ถ้าเห็นว่าราคาสูงสุดที่ผู้ประมูลสู่วางราคาเสนอให้มันยังไม่เป็นที่พอใจ ในกรณีเช่นนี้ผู้เข้าประมูลสู่วางราคา จะเรียกเรื่องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ ๖๕ หมู่ ๑ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ ๐๕๓-๓๒๔๐๑๖ ในวันและ เวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕



(นายนิทัศน์ ชิญไชย)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

บัญชีรายการพัสดุครุภัณฑ์ที่จะทำการขายทอดตลาด จำนวน ๑ รายการ  
ในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่

ลำดับที่	รายการครุภัณฑ์ที่จะจำหน่าย	หมายเลขครุภัณฑ์	จำนวน	หมายเหตุ
๑	รถยนต์นั่งไม่เกิน ๗ คน CHEVEOLET COLORADO ทะเบียน กล ๘๒๙๐ เชียงใหม่	กษ.ชม. ๒๓๑๐-๐๐๔-๐๐๐๓/๐๐๒	๑ คัน	